

**UBND TỈNH THANH HOÁ  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-TT&BVTV

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v tháo gỡ khó khăn trong phát triển vùng nguyên liệu và thu mua sản phẩm cây gai xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước.

Ngày 16/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 2591/UBND-NN của UBND huyện Cẩm Thủy về việc đề nghị giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc chậm thanh toán tiền mua vỏ gai cho các hộ gia đình, cá nhân và việc tạm dừng thu mua vỏ gai xanh của Công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước; Ngoài ra huyện Cẩm Thủy còn cung cấp Đơn xin kêu cứu ngày 20/10/2023 của ông Phạm Hữu Tú – Giám đốc Hợp tác xã Phúc Lâm tại xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành cùng 18 hộ nông dân (đơn vị gia công sản xuất giống cho Công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước) về việc Công ty nợ với số tiền hơn 4,349 tỷ đồng nhiều tháng nay.

Xác định đây là hiện tượng có nguy cơ gây diễn biến phức tạp, nếu không được giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, có thể gây khiếu kiện, tụ tập đông người làm mất trật tự xã hội; đồng thời đảm bảo an sinh, quyền lợi của người dân và Công ty. Sở Nông nghiệp và PTNT đã liên lạc nhanh và tổ chức đoàn Công tác lên làm việc với UBND huyện Cẩm Thủy, đồng thời mời Công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước cùng tham gia vào ngày 31/10/2023 để nắm tình hình, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian vừa qua và xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trong thời gian tới.

Mặc dù vậy, tại buổi làm việc, Công ty cổ phần nông nghiệp An Phước không có thành phần tham gia, chỉ có đại diện lãnh đạo Nhà máy chế biến sợi dệt An Phước và chỉ cung cấp được thông tin về nhu cầu sử dụng nguyên liệu trong thời gian tới. Các nội dung theo phản ánh của UBND huyện Cẩm Thủy và Hợp tác xã Phúc Lâm chưa giải quyết được.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đề nghị Công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước một số nội dung sau:

1. Khẩn trương thanh toán các khoản tiền mua vỏ gai xanh, tiền thuê gia công sản xuất giống cho các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng sản xuất và nhập sản phẩm cho Công ty, để các tổ chức, cá nhân đảm bảo đời sống, yên tâm tái sản xuất

và tạo niềm tin để phát triển vùng nguyên liệu; Đồng thời tránh xảy ra những biểu hiện tiêu cực có thể phát sinh trong thời gian tới.

2. Báo cáo, cung cấp cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện trong vùng nguyên liệu rõ nguyên nhân việc tạm dừng mua vỏ gai trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong thời gian vừa qua, trong khi theo phản ánh của Đại diện nhà máy chế biến sợi gai nguồn nguyên liệu vẫn đang thiếu cho nhà máy hoạt động

3. Cung cấp thông tin về Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh năm 2024 và những năm tiếp theo trên cơ sở kiện toàn, tái cấu trúc mô hình hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước đến thời điểm hiện tại. Nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Công ty đối với việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây gai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hoặc xem xét nghiên cứu giao việc phát triển vùng nguyên liệu tại Thanh Hoá cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện để Sở Nông nghiệp và PTNT có cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sản xuất cây gai xanh trong thời gian tới.

Việc phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh trong thời gian vừa qua nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và các địa phương của tỉnh Thanh Hoá. Tuy nhiên, việc phối hợp của Công ty với các cơ quan hữu quan vẫn chưa thật sự chặt chẽ, do vậy kết quả, hiệu quả đạt được chưa nhiều. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước có văn bản trả lời, làm rõ các nội dung trên, gửi về sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa trước ngày **10/11/2023** và bố trí buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT trong thời gian sớm nhất để bàn các giải pháp tháo gỡ ./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- UBND huyện Cẩm Thủy (để p/h);
- UBND huyện Thạch Thành (để p/h);
- Lưu: VT, TT&BVTV.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Việt Chọn**